

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
NGÀNH THÚ Y  
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-CĐCĐ  
ngày 13. tháng 12. năm 2017 của Hiệu trưởng trường CĐCĐ Vĩnh Long)*

Vĩnh Long, 2017

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 12 năm 2017

## CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo quyết định số 442/QĐ-CCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2017  
của Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long)

**Tên ngành, nghề:** THÚ Y

**Mã ngành, nghề:** 6640203

**Trình độ đào tạo:** CAO ĐẲNG

**Hình thức đào tạo:** CHÍNH QUY.

**Đối tượng tuyển sinh:** Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

**Thời gian đào tạo:** 2,5 đến 3 năm (năm học).

### 1. Mục tiêu đào tạo

#### 1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình giáo dục Cao đẳng ngành Thú y đào tạo cho người học những kiến thức và kỹ năng về khoa học động vật; giống và kỹ thuật truyền giống; dinh dưỡng và thức ăn; dược lý thú y; các loại vi sinh vật gây bệnh, kỹ thuật chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm; chẩn đoán, điều trị các bệnh nội, ngoại, sản khoa, ký sinh trùng, các bệnh truyền nhiễm; kiểm nghiệm súc sản.

#### 1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Về kiến thức:

Mô tả được vị trí và cấu tạo các cơ quan, các bộ phận trong cơ thể sống của gia súc- gia cầm; đồng thời nêu lên được các hoạt động sinh lý ở các cơ quan, các hệ thống như: hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hấp thu, hệ nội tiết, bài tiết và sinh sản trong cơ thể vật nuôi.

Giới thiệu được các kiến thức và hệ thống pháp luật chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y: các văn bản pháp luật về thú y, những nghị định về quản lý thức ăn chăn nuôi, những văn bản về tiêu chuẩn chất lượng ngành chăn nuôi, thú y; qui trình đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Trình bày được đặc điểm các giống gia súc - gia cầm, phương pháp giám định và phê xét thú, các phương pháp chọn giống, nhân giống vật nuôi, quản lý giống vật nuôi và lựa chọn được giống vật nuôi theo mục đích sử dụng.

Hiểu được kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng vật nuôi theo từng giai đoạn và mục đích sử dụng, kỹ thuật xây dựng chuồng trại; kỹ thuật kiểm tra các sản phẩm chăn nuôi như: thịt, trứng, sữa để cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Biết các phương pháp truyền giống, kỹ thuật huấn luyện và khai thác đực giống; đồng thời chỉ ra được kỹ thuật kiểm tra, pha chế, bảo tồn tinh dịch và kỹ thuật gieo tinh.

Nêu lên được vai trò của các chất dinh dưỡng, nhu cầu những chất dinh dưỡng đối với vật nuôi và nguồn cung cấp, hiểu được đặc điểm dinh dưỡng của một số

nguyên liệu thức ăn gia súc gia cầm theo từng giai đoạn, từ đó đưa ra các phương pháp chế biến một số loại thức ăn cho gia súc- gia cầm để tăng hiệu quả chăn nuôi.

Trình bày được đặc điểm của các vi sinh vật gây bệnh và đặc điểm của các bệnh như bệnh truyền nhiễm, bệnh nội khoa, bệnh ngoại khoa, bệnh sản khoa, bệnh ký sinh trùng; trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán phân biệt; đồng thời đưa ra biện pháp phòng và trị bệnh trên vật nuôi.

Liệt kê được các phương pháp may, cầm cột thú, cầm máu, cách tiến hành một ca phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu; biết trình tự thủ tục chẩn đoán bệnh và một số phương pháp xét nghiệm để định bệnh cho vật nuôi.

Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

- Về kỹ năng:

Tổ chức được quá trình chăn nuôi gia súc, gia cầm hiệu quả từ việc chọn giống vật nuôi; tính toán, xây dựng công thức thức ăn, khẩu phần dinh dưỡng, thiết kế chuồng trại phù hợp để đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

Xây dựng được lịch chăm sóc nuôi dưỡng, tiêm phòng dịch bệnh phù hợp từng đối tượng vật nuôi.

Kiểm soát quá trình giết mổ ở các lò giết mổ tập trung từ giai đoạn trước giết mổ đến giai đoạn sau giết mổ như: khám thú sống, kiểm tra trước giết mổ, lập sổ theo dõi, khám sau giết mổ... và sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

Nhận dạng được một số bệnh thường xảy ra và lựa chọn thuốc phù hợp để điều trị bệnh trên gia súc-gia cầm.

Xử lý được một số trường hợp ngoại khoa thường xảy ra trên gia súc như: thiên con đực, con cái, hernia, sa trực tràng, cắt sừng, mổ thai, mổ dạ cỏ, chăm sóc xử lý vết thương.

Tổ chức và quản lý chăn nuôi các loại vật nuôi theo qui mô gia đình, trang trại...

Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.

Có ý thức vươn lên trong học tập, công việc; không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất chăn nuôi và thú y nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

Có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác lâu dài.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm.

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn; đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

**1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:** Cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến ngư, cán bộ quản lý, cán bộ thị trường;

- Các cơ quan quản lý về nông nghiệp các cấp thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y như: Chi cục Chăn nuôi Thú y, Trung tâm Giống vật nuôi, Phòng Nông nghiệp, Trạm Chăn nuôi Thú y, Trạm Khuyến nông, cộng tác viên thú y;

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh chăn nuôi thú y như: trang trại chăn nuôi, công ty kinh doanh và sản xuất thuốc thú y - thức ăn gia súc, gia cầm; phòng mạch thú y;

- Nhân viên thú y (đảm nhận cả nhiệm vụ chuyên ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) của UBND xã, phường, thị trấn.

